

### Helius เร่งผลิตน้ำมันสกัด CBD สำหรับสัตว์เลี้ยงหวังตั้งเป้าผู้นำตลาด

ยาที่ผลิตจากสารสกัดกัญชา Cannabidiol (CBD) สำหรับสัตว์เลี้ยงในตลาดโลกได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่สำหรับนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นตลาดใหม่ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เนื่องจากชาวนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวและไม่ต้องการเห็นความทุกข์ทรมานของสัตว์เลี้ยงในยามเจ็บป่วย

ปัจจุบันนิวซีแลนด์มีประชากรสุนัขประมาณ 1.1 ล้านตัวและแมวประมาณ 1.5 ล้านตัว โดยชาวนิวซีแลนด์ที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงมีการใช้จ่ายไปกับค่าบริการและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงสูงถึง 1.8 พันล้านเหรียญนิวซีแลนด์ในแต่ละปี นอกจากนี้เจ้าของสัตว์เลี้ยงยังมีพฤติกรรมในการแสวงหาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นด้วย

ภายใต้ Medicinal Cannabis Scheme ฉบับใหม่ของรัฐบาลนิวซีแลนด์ ทำให้บริษัท Helius กรุ๊ปเล็งเห็นศักยภาพในการทำตลาดยาจากสารสกัด CBD เพื่อใช้บำบัดรักษาสัตว์เลี้ยงในนิวซีแลนด์ โดยทุ่มเงินลงทุนมูลค่ากว่า 2.5 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ร่วมกับบริษัทท้องถิ่นในการก่อตั้ง Helius Animal Health ขึ้นเพื่อวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา Cannabis สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาด

บริษัท Helius Animal Health ถือว่าเป็นบริษัทแรกที่ได้รับใบอนุญาตในการนำสารสกัด CBD มาผลิตยาสำหรับสัตว์เลี้ยง (ที่ไม่มีสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท) เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและการอักเสบ ติดเชื้อ วิตกกังวล ความเครียด อาการคลื่นไส้ ปัญหาสภาพผิว โรคข้ออักเสบและการเป็นลมชักในสัตว์เลี้ยง โดยในระยะแรก Helius Animal Health จะเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมระดับพรีเมียมที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติออกสู่ตลาด และพัฒนาไปสู่การผลิตยารักษาสัตว์เลี้ยงที่สกัดจากสาร CBD โดยตั้งเป้าเป็นผู้นำตลาดในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา CBD สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ได้รับรองจากภาครัฐแห่งแรกในนิวซีแลนด์ ซึ่งคาดว่า ผลิตภัณฑ์ CBD สำหรับสัตว์เลี้ยง อาทิ น้ำมันสกัด CBD extract เพื่อบรรเทาอาการปวดในโรคข้อกระดูกอักเสบสำหรับสุนัข รวมไปถึงสินค้าเครื่องใช้และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น ขนมเพื่อลดความเครียด แชมพูและครีมนวดเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพผิว จะสามารถจำหน่ายในคลินิกสัตวแพทย์และร้านจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงทั่วนิวซีแลนด์ในอนาคตอันใกล้ และยังมีแผนผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศด้วย

Source: [www.helius.co.nz/](http://www.helius.co.nz/) [www.scoop.co.nz](http://www.scoop.co.nz)

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ